

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN
V/v đơn đốc thực hiện chỉ tiêu
trồng rừng năm 2024 trên địa bàn
huyện Hữu Lũng

Hữu Lũng, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 1101/SNN-KL, ngày 17/5/2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc đơn đốc thực hiện chỉ tiêu trồng rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Qua báo cáo định kỳ 03 tháng đầu năm cho thấy các chỉ tiêu, nhiệm vụ về trồng rừng được UBND huyện giao (theo Quyết định số 6068/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024) cơ bản đạt, nhưng chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn đạt thấp (khoảng 10% so với kế hoạch), một số xã chưa có số liệu trồng mới gỗ lớn như: Thiện Tân, Vân Nham, Hoà Sơn, Hoà Thắng... Bên cạnh đó, một số xã như: Minh Sơn, Thị Trấn, Yên Bình, Hoà Bình, Nhật Tiến, Sơn Hà chưa có báo cáo kết quả trồng rừng mới 03 tháng đầu năm về UBND huyện tổng hợp.

Để đảm bảo diện tích trồng rừng trên địa bàn năm 2024 đạt và vượt chỉ tiêu huyện, tỉnh giao. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, nhất là vào thời điểm hiện nay khi điều kiện thời tiết thuận lợi,... tận dụng có hiệu quả nguồn ngân sách (nếu có), huy động vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; rà soát, đăng ký trồng rừng theo nguồn kinh phí của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng từ nguồn thu các dự án có chuyên mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (*Suất đầu tư hiện nay là 99.228.000 đồng/ha*); huy động các nguồn vốn xã hội hoá và các nguồn vốn hợp pháp khác... phân đầu đến hết 6 tháng đầu năm 2024 tỷ lệ trồng rừng toàn huyện đạt 70% KH.

2. Tuyên truyền, phổ biến đến người dân, doanh nghiệp sử dụng cây giống đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phổ biến kỹ thuật trồng rừng nguyên liệu, trồng rừng gỗ lớn đối với các loài cây trồng phổ biến của tỉnh đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết tại Hướng dẫn số 07/HD-SNN ngày 10/6/2022. Phân đầu năng suất, chất lượng rừng trồng đạt 15 – 18 m³/ha, các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ..., góp phần tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp trên địa bàn quản lý; giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân tham gia trồng rừng theo đúng quy định, tránh tình trạng lợi dụng việc triển

khai trồng rừng dẫn đến hành vi phá rừng trái pháp luật; kịp thời nắm bắt thông tin từ cơ sở, phát hiện những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ hoặc gửi về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp & PTNT, Hạt kiểm lâm huyện) để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo kịp thời; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

4. Để có số liệu báo cáo UBND tỉnh được chính xác, kịp thời và đúng tiến độ, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn báo cáo theo một số nội dung trong biểu đính kèm về Phòng Nông nghiệp & PTNT và Hạt Kiểm lâm huyện **trước ngày 29/5/2024** để tổng hợp, báo cáo.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

UBND huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- Lưu: VT, NN & PTNT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Thị Hạnh